



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที 16 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 หน้า 6 มูลค่าข่าว 205,956.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กปน. : องค์กรต่อต้านคอร์ปชั่น เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน



ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 สำหรับกิจกรรม MWA CG DAY หรือ งานวัน
ธรรมาภิบาล การปราบปรามคอร์รัปชัน (กปน.) โดยในปีนี้จะจัดขึ้นด้วย
แนวคิด "MWA CG 3D : Don't Give Don't Take Don't
Corrupt" ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการมีหลัก
ธรรมาภิบาลในการทำงาน เพื่อให้ กปน.ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่โปร่งใส
ไร้คอร์รัปชัน โดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปน.ได้ประกาศตัวเป็น
องค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายของกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง

ภายในงาน นอกจากจะจัดแสดงนิทรรศการต่อต้านคอร์รัปชันของ
กปน. และจากหน่วยงานภายนอก อาทิ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) แล้ว ยังมีการมอบรางวัลให้กับผู้
และบุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาลประจำปี 2559 เพื่อสร้างความภาค
ภูมิใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงาน การประกวดสโลตโฆษณาการ
ต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้หัวข้อ "กปน. ร่วมสร้างสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน
ไม่ให้ 'ไม่รับ' ของนิสิตนักศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาที่ส่งผลงานเข้า
ประกวดกว่า 43 ผลงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดประกวดละครสั้นจากผู้
ปฏิบัติงานใน กปน. อีกด้วย

ซึ่งในการประกวดสโลตโฆษณาต่อต้านคอร์รัปชัน "กปน. ร่วมสร้าง
สังคมไทยไร้คอร์รัปชัน ไม่ให้ 'ไม่รับ' นายจักรภัทร จันทร์กล้า ผู้ร่วม
ทีมจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสโลตโฆษณา เจ้าของผลงาน "ห้าม
จลด" บอกว่า "รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้



ผลงาน “ห้ามจอด” ผมตีใจหย้ที่ กปน.ให้มา คือ “ไม่ให้ ไม่รับ” จึงเสนอเรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เรื่องราวเกี่ยวกับการให้สินบนตำรวจ ที่มีคนไปจอดรถในที่ห้ามจอด แต่มีแนวคิดว่าคุณคนไม่ให้คนรับก็ไม่รับ การคอร์รัปชันก็จะไม่เกิดขึ้นในสังคมไทย แม้ปัจจุบันการทำหนังสือจะไม่ไต่ยากเหมือนเมื่อก่อนแต่ผมก็ชอบทำหนังสือและรู้สึกสนุกเวลาทำหนังสือเข้าร่วมประกวดครับ”

ทางด้าน การคัดเลือกพนักงานให้เป็น **บุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาล ประจำปี 2559** ได้แก่ **น.ส.สุชญา จิตรตั้งตรง นักวิชาการการเงินการคลัง ระดับ 3 ส่วนควบคุมงบประมาณ กองบริหารงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณ** บุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาลกล่าวว่า “เนื่องจากงานที่ปฏิบัติจะเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลและเร่งรัด

การเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ที่หน่วยงานเคยขอตั้งงบประมาณไว้ให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่วางไว้ รวมไปถึงควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และพิจารณาโอน

งบประมาณตามอำนาจการอนุมัติอย่างถูกต้องตามคำสั่ง กปน.นั้น การทำงานส่วนนี้จึงต้องมีทั้งคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ เพื่อควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรให้มากที่สุด”

บุคคลต้นแบบ อีกท่าน คือ **นายจิรภัทร สุคนธ์มณี ช่าง ระดับ 2 ส่วนนอกแบบระบบผลิตและสูบน้ำ กองออกแบบงานโยธา ฝ่ายสำรวจและออกแบบ** กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจและปลื้มปีติมากครับที่ได้รับรางวัลนี้ ผมยึดมั่นในความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เวลาได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำงานใดก็ตามก็จะรีบทำทันทีและไม่เอางานส่วนตัวมาทำในเวลางาน นอกจากนี้ผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ผมจะเอารางวัลนี้เป็นจุดยึดเหนี่ยวว่าในชีวิตนี้เคยได้รับเกียรติจากองค์กร และเชื่อว่าถ้าเราคิดดี ทำดี ก็จะได้สิ่งที่ดีครับ”

ประเทศเราจะก้าวหน้าไปไกลได้ ไม่เพียงแต่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจไทยจะพัฒนาด้านการทำงานอย่างเดียวนั้น แต่เรายังต้องพัฒนาจิตใจ เสริมสร้างให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสังคมและสร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติต่อไป